

### ประชาสัมพันธ์ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการขายยาเสพติด พ.ศ. 2567

กองควบคุมวัตถุเสพติด (กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้แก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการขายยาเสพติด พ.ศ. 2567 วัตถุประสงค์เพื่อการขายยาเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม การยื่นคำขอซื้อ การขาย รวมถึงการชำระเงิน การรับ และการส่งมอบยาเสพติดให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ.ศ. 2517 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่สถานพยาบาลด้วยความเรียบร้อย รัดกุม และเหมาะสม เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการขายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ รอบที่ ๑ ภาครัฐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และรอบที่ ๒ ภาคเอกชน เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสิ่งข้าง ชั้น ๓ อาคาร ๗ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting & Facebook Live) ณ สถานที่ตั้งของผู้เข้าประชุม โดยมีวิทยากรจากกลุ่มขายและติดตามการกระจายวัตถุเสพติด กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดได้รับมอบหมายจากท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการขายยาเสพติด พ.ศ. 2567 ฉบับนี้ เป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานสากล

รองเลขาธิการ อย. เผยว่า ในการประชุมครั้งนี้มีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting & Facebook Live) ประมาณ 1,500 แห่ง ได้แก่ ภาครัฐประมาณ 1,000 แห่ง และภาคเอกชนประมาณ 500 แห่ง จากการปรับปรุงแก้ไขระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการขายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๗ จะส่งผลดีต่อสถานพยาบาลทั่วประเทศ เป็นการช่วยอำนวยความสะดวกแก่สถานพยาบาลด้วยความเรียบร้อย รัดกุม และเหมาะสม อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการได้อย่างแท้จริง ดังนั้น อย.จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป

วันที่เผยแพร่ข่าว 15 มีนาคม 2567 ข่าวแจ็ก / ปิงประมาณ พ.ศ. 2567